

Số: 690 /BC.PTNMT

Mỹ Tú, ngày 22 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 10
HĐND huyện khóa XII

Căn cứ Văn bản số 1548/UBND-TH ngày 13/11/2023 của UBND huyện Mỹ Tú V/v giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện khóa XII.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Tú, giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khóa XII, như sau:

- **Cử tri xã Mỹ Phước** đề nghị sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến đất Lâm trường Mỹ Phước và Lâm Trường Phước Thọ

Hiện nay UBND huyện đang bổ sung hoàn thiện Phương án xử lý, sắp xếp các hộ bao chiếm sử dụng đất, đã thành lập tổ để xác minh làm rõ, giải quyết các trường hợp lấn chiếm, khiếu nại, tranh chấp đất nông, lâm trường có mời ngành của tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tham gia hỗ trợ huyện.

- **Cử tri xã Phú Mỹ:** phản ánh Nhà máy xử lý rác, xả nước ô nhiễm xuống kênh làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu, diện tích trồng lúa ảnh hưởng khoảng 100ha.

Phản ánh của cử tri xã Phú Mỹ nêu trên tại cuộc tiếp xúc cử tri ngày 08/11/2023, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đã có ghi nhận và giải đáp trực tiếp tại buổi tiếp xúc với bà con cử tri. Tại buổi tiếp xúc Tổ đại biểu Hội đồng nhân tỉnh cũng đã ghi nhận và sẽ có phản ánh Sở Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh đó Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng đã báo cáo trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Ngày 10/11/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với UBND xã Phú Mỹ kiểm tra thực tế tại khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận.

- **Cử tri xã Hưng Phú:** Tranh chấp đất đai ông Lê Thành Thủ và ông Mai Văn Lùng, ấp Phương Bình 2 xã Hưng Phú; đã được các văn bản trả lời, Theo bản án số 341 của Tòa án Tối cao và bản án số 19 của Tòa án tỉnh, đã giải quyết phần đất này là giao quyền lại cho ông Lê Thành Thủ, được quyền sử dụng, nhưng đến nay ông Mai Văn Lùng, ủy quyền vẫn còn khiếu nại, đến nay chưa giải quyết.

Nội dung này đã có quyết định giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao do đó nếu ông có thắc mắc gì đề nghị ông liên hệ cơ quan Tòa án để được hướng dẫn các bước tiếp theo để được thi hành án theo đúng Bản án của Tòa án đã tuyên.

- Cử tri xã Long Hưng:

+ Đề nghị sớm điều chỉnh diện tích đất thu hồi thực hiện dự án cao tốc trả lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn 06 ấp (có dự án đi qua) để người dân thế chấp vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất: Nội dung này Phòng Tài nguyên và Môi trường xin giải trình như sau: Việc thực hiện chỉnh lý biến động hiện nay do cơ quan Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện khi có đầy đủ hồ sơ từ đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Cao tốc Châu đốc - Cần Thơ – Sóc Trăng là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng chuyển về huyện. Hiện nay Hội đồng GPMB huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên – Môi trường đang phối hợp thực hiện chỉnh lý dứt điểm trong tháng 11/2023.

+ Đề nghị có giải pháp xử lý nước Phân trường Phú Lợi thải ra làm ảnh hưởng sinh hoạt và chăn nuôi của người dân, đặc biệt là nuôi các vè: Nội dung này Phòng Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận và sẽ tham mưu UBND huyện có ý kiến gửi UBND huyện Châu Thành đề nghị UBND huyện Châu Thành có làm việc và yêu cầu Phân trường Phú Lợi phải có giải pháp xử lý nước trước khi thải ra môi trường kênh, rạch để không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và chăn nuôi của các hộ dân sống trên địa bàn xã Long Hưng (giáp với Phân trường Phú Lợi).

Trên đây là báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khóa XII, của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Tú./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu: VT..\BC.T11.2023.

TRƯỞNG PHÒNG

Lý Ngọc Thanh Long